



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว๒๒๔๒ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป กิริติเรขา)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๐๖๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฏางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙)
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุประเบิดการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่อังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุประเบิดการหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุประเบิดการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป กิริติเรขา)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๒๕๓

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป กิรติเรขา)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

โปรดส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัดทุกจังหวัดด้วย

(นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.มท.

สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางการขับเคลื่อนงานในระยะ ๖ เดือนข้างหน้า		
ข้อสั่งการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. งานของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องดำเนินงานนอกเหนืองานตามอำนาจหน้าที่/ภารกิจ (Function) ได้แก่</p> <p>๑.๑ งานที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย</p> <p>๑.๒ งานที่เป็นกระแส/เป็นที่สนใจของสังคมหรือสื่อมวลชน</p> <p>ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมพิจารณา งานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาดำเนินการให้ครบทุกมิติ (๓๖๐ องศา) ด้วยความ รอบคอบ รวดเร็ว และชัดเจน พร้อมทั้งกำกับดูแล/หารือกับหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะทำหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน และอำนวยความสะดวก ความสะดวกในกรณีเป็นภารกิจของหน่วยงานอื่น</p>	ทุกหน่วยงาน
	<p>๒. แนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยใน ๖ เดือนข้างหน้า</p> <p>๒.๑ ให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ศึกษาประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน ๖ เดือน ข้างหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ เช่น ให้พัฒนาการอำเภอทำ หน้าที่เช่นเดียวกันนายอำเภอเพื่อสนับสนุนการทำงาน เป็นต้น</p> <p>๒.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ศึกษาและพิจารณา แนวทางที่จะให้หน่วยงานในระดับจังหวัดของกระทรวงอื่น ๆ เช่น สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น ที่มีบุคลากรจำนวนมากเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งงานนโยบาย (Agenda) และงานพื้นที่ (Area) พร้อมทั้ง เสนอรูปแบบ/แนวทางให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป</p>	รอง ปมท.ทุกท่าน/ ทุกหน่วยงาน
	<p>๓. การพัฒนาระบบการทำงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และพัฒนาระบบการทำงานให้มีความรวดเร็วและราบรื่นเช่นเดียวกับภาคเอกชน</p>	รอง ปมท.ทุกท่าน
	<p>๔. การทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วน และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบหนังสือที่เสนอผู้บังคับบัญชาอย่างละเอียด รอบคอบ และมีประเด็นเสนอที่ชัดเจน ทั้งนี้ มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ และสถาบันดำรงราชานุภาพ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- การร่างหนังสือราชการ การใช้คำในหนังสือราชการ- การสรุปสาระสำคัญ (Executive Summary)- วิธีการบรรยายสรุป- การจัดทำรูปแบบนำเสนอ (Presentation)	รอง ปมท. (บ)/ กจ.สป./สตร.สป./ ทุกหน่วยงาน

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. การมอบหมายงาน</p> <p>๕.๑ ให้สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมและประมวลงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดโดยกำหนดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน หากบุคลากรไม่เพียงพอให้เสนอขอเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕.๒ จัดโครงสร้างสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้กำหนดลักษณะงานให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับงานตามอำนาจหน้าที่/ภารกิจ (Function) งานนโยบาย (Agenda) และงานพื้นที่ (Area) พร้อมทั้งกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบเตรียมการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป./กจ.สป.</p>

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการหารือข้อราชการสำคัญและการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

<p>งานสำคัญของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องตลอดทั้งปี</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานข้อมูลพร้อมรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๒.๑ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค รายงานปริมาณน้ำต้นทุนในการอุปโภค-บริโภคและการผลิตน้ำประปา</p> <p>๒.๒ น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ (ผลักดันน้ำเค็ม)</p> <p>๒.๓ น้ำเพื่อการเกษตร เน้นการช่วยเหลือพืชสวน พืชไร่ และไม้ยืนต้น</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้จะพ้นช่วงระยะเวลาวิกฤตแล้ว</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหาฝกตบชวา การรายงานผลการกำจัดฝกตบชวาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้มีการแก้ไขปัญหาฝกตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน</p> <p>๔.๑ มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมโยธาธิการและผังเมือง รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน ฝ่ายทหาร กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น พร้อมทั้งประมวลและกลั่นกรองข้อมูลไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของแต่ละพื้นที่ - สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือเสนอข้อมูลผลการกำจัดฝกตบชวาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กลั่นกรองแล้ว นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 	<p>ปภ.</p> <p>ปภ./สธ./กปน./ กปภ.</p> <p>ปภ.</p> <p>สนผ.สป./ยผ.</p>
----------------------------------	---	--

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔.๒ รูปแบบการนำเสนอคณะรัฐมนตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน - กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการกำจัดผักตบชวาโดยนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เช่น เป้าหมายปริมาณผักตบชวาที่กำจัดลักษณะพื้นที่ เป็นต้น - การแบ่งงานระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงาน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการในแม่น้ำสายหลัก กรมการปกครองดำเนินการในพื้นที่เชื่อมโยง เป็นต้น - ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการมอบหมายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและกำจัดผักตบชวาตามแหล่งน้ำอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น ห้วย หนอง บึง เป็นต้น <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง</p> <p>ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กลั่นกรองข้อมูลการจัดผักตบชวาและสรุปผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙</p> <p>๕. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ให้จัดทำข้อมูลในประเด็น ดังนี้</p> <p>๕.๑ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ โดยระหว่างเปลี่ยนผ่านหน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการ และการดำเนินงานในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕.๒ คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนต้นแบบที่สามารถดำเนินการบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองและประสบผลสำเร็จ โดยคัดเลือกจำนวน ๓-๔ แห่ง</p> <p>๖. การแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>อธิบดีกรมการปกครอง เนื่องจากโครงการ To Be Number ๑๕ ปี ซึ่งได้กำหนดติดตามงาน โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ติดตาม Idol ของโครงการ โดยให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) เป็นผู้รับผิดชอบ และกรมการปกครองจะสนับสนุนในเรื่องทะเบียนประวัติของ Idol</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. การติดตาม Idol ตามโครงการ To Be Number ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ประสานข้อมูลทะเบียนกับกรมการปกครอง ๒. การรายงานผลการดำเนินงานให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) ร้อยละ ๓๐ นำเสนอโครงสร้างและแนวทางการทำงาน และ ๒) ร้อยละ ๗๐ รายงานผลการดำเนินงาน/ผลกระทบ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 	<p>ยผ.</p> <p>สถ.</p> <p>ศอ.ปส.มท./ปค.</p> <p>ศอ.ปส.มท./ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๗. การพัฒนาประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นการอบรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้จัดทำรายละเอียดสถานที่จัดฝึกอบรมและผลการฝึกอบรม</p> <p>๘. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชรัฏฐตามคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๒ <u>อภิศักกรมการพัฒนาชุมชน</u></p> <p>โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชรัฏฐ โดยรัฏฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้วงเงินรวม ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนหรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ/ส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น กำหนดให้เบิกจ่ายภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน คือ สนับสนุนดูแลและอำนวยความสะดวกการจัดประชาคมของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลงมติเสนอโครงการให้อนุกรรมการพิจารณา โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายพัฒนาการจังหวัด/อำเภอดำเนินการดังกล่าว</p> <p><u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>นำเรียนเรื่องดังกล่าวให้รัฏฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและส่งข้อมูลให้กรมการปกครองเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชรัฏฐ</p> <p>๙. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ</p> <p><u>ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ฯ มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการวางแผนในการที่จะปฏิรูปเรื่องดังกล่าวทั้งระบบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป การจัดการที่ดินและผังเมือง เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมที่ดิน - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากรู้อ้ำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร 	<p>ปค.</p> <p>พช.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลัก และกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานประสาน</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาหูกกล้าลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) มอบหมายกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานประสานและ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยประสานงาน ในระดับกระทรวง</p> <p>๑๐. งานนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายเพิ่มเติม</p> <p>๑๐.๑ การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และ ๑๑/๒๕๕๙ ได้แก่</p> <p>๑. การจัดแผนการศึกษาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๒. ระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นธรรม</p> <p>๑๐.๒ การวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร</p> <p>๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการ เชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map) แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อบริหารจัดการการปลูกพืชให้มีความชัดเจน สำหรับแนวทางการดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็น ผู้กำหนดอีกครั้ง</p> <p>๒. การรายงานการปลูกข้าว ให้ใช้คำว่า “การปลูกข้าวครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ...” แทนคำว่า “การปลูกข้าวนาปรัง”</p> <p>๑๐.๓ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ เป็นโครงการต่อเนื่องจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ซึ่งกำหนดวงเงินงบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนให้หมู่บ้านผ่านกรมบัญชีกลางหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยการขับเคลื่อนโครงการจะใช้กลไก ของนายอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>๑๐.๔ การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>อธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครองได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ประชามติร่างรัฐธรรมนูญเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อ พิจารณาประมาณการในการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>อธิบดีกรมที่ดิน วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้กำหนดพิจารณาพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานหลักในการทำประชามติและ การเลือกตั้งและขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่</p>	<p>ยผ./กทม.</p> <p>สนผ.สป./สถ./ ยผ.</p> <p>สบจ.สป.</p> <p>รอง ปมท. (บ)/ สนผ.สป.</p> <p>ปก.</p> <p>ปก.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่น่าสนใจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ๒ ฉบับ คือ มาตรา ๓๗/๑ และมาตรา ๓๘/๑ ได้กำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ ๑ ประเด็น โดยจะต้องทำประชามติควบคู่ไปกับร่างรัฐธรรมนูญและประชามติเห็นชอบ จะมีผลผูกพันให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประชามติ พร้อมทั้งต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับประชามติภายใน ๓๐ วัน</p> <p>ทั้งนี้ ปัจจุบันสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้เสนอความเห็นว่า “เห็นด้วยหรือไม่ หากในระยะ ๕ ปีแรกนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากความเห็นชอบของรัฐสภา” ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ได้กำหนดว่า หากไม่ผ่านความเห็นแล้วจะมีผลอย่างไรต่อไป</p>	
<p>การออกแบบกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร</p> <p>๑. ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงอื่น ๆ ที่เป็นการดำเนินงานในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบาย แต่นโยบายโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีมีการกำหนดรูปแบบ/ระบบการบริหาร/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในระดับพื้นที่ ก่อให้เกิดความสับสน ยุ่งยาก ความเสี่ยง และการเสียขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ระดับนโยบายต้องระดมความคิดให้แตกฉาน คิดระบบงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณผ่านกรมการปกครองในฐานะบุคลากรส่วนภูมิภาค ในรูปแบบบูรณาการเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสามารถใช้ได้หากเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แต่วิธีการนั้นอยู่ที่แต่ละอำเภอโดยจะทำเป็นคำสั่งอำเภอในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>อธิบดีกรมการปกครอง</p> <p>๑. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่ต้องใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ดังนั้น ระดับนโยบายต้องหาหรือแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและรวดเร็ว</p> <p>๒. พิจารณาแนวทางตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง</p> <p>การกำหนดนโยบายของรัฐบาล ในบางนโยบายรัฐบาลไม่ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ทำให้การปฏิบัติงานมาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เห็นควรรวบรวมปัญหาอุปสรรคและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>เสนอให้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครจำนวน ๒ - ๓ จังหวัด เข้าร่วมในคณะทำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>อธิบดีกรมที่ดิน</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ดังนั้น จึงต้องมีการออกแบบ/สร้างกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ รวมถึงกลไก/รูปแบบการบริหารและระบบงาน เช่น เปลี่ยนจาก ผู้ปฏิบัติเป็นผู้กำกับ การตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เป็นต้น โดยให้ถือโอกาสนี้ ขอสนับสนุนปัจจัยในการทำงานเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง การจัดตั้งสำนักงานอำเภอ เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหารเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ที่ปรึกษาทุกท่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาช่วยราชการเป็นคณะทำงาน เพื่อออกแบบกลไก ระบบงานและรูปแบบการบริหารโดยพิจารณาจาก งบประมาณ และบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ โดยใช้หลักการ “ตัด ต่อ เติม แต่ง”</p> <p>๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยให้มีปัจจัยทางการบริหาร/ค่าตอบแทน/เบี้ยเลี้ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทุกภาคส่วนราชการเข้ามาสนับสนุน การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>รอง ปมท. (บ)/ ที่ปรึกษาทุกท่าน/ รอง ผวจ.ช่วย ราชการ สป.มท.</p>
เรื่องอื่น ๆ		
<p>ข้อสั่งการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. การทำความสะอาดห้องน้ำ ให้เร่งดำเนินการทำความสะอาดบริเวณ หน้าห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวนและ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะ เน้นย้ำการบรรยายสรุป ของผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้เป็นไปตามแนวทางที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำหนดทั้งในเรื่องการบรรยายและระยะเวลา ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการ ไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙</p> <p>๓. การประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำวันพุธ ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเข้าประชุมด้วยตนเอง กรณี มีภารกิจ/ราชการสำคัญให้มอบหมายรองอธิบดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อตอบข้อซักถามของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (หลีกเลี่ยงคำว่า “ที่จริงแล้ว” “ถ้าจำไม่ได้” “ท่านจำได้หรือไม่” ฯลฯ)</p>	<p>กค.สป.</p> <p>สบจ.สป./ สนพ.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. การเสนอเรื่องนำเรียนคณะรัฐมนตรี</p> <p>๔.๑ ให้หน่วยงานที่เสนอเรื่องนำเรียนคณะรัฐมนตรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตลอดการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยให้ประสานงานเป็นการภายในกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย</p> <p>๔.๒ กรณีมีการถามความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หากเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเห็นแย้ง ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนำเรียนและหารือกับผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาและนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๕. ผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ในประเด็นโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงผลกระทบด้านความมั่นคง โดยให้ทุกส่วนราชการ ร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกมิติ</p> <p>๖. การประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงมหาดไทย ให้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๖.๑ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ให้สังคมรับรู้ถึงความก้าวหน้าของโครงการโดยให้เน้นว่าเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชน ส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดำเนินงานและตรวจสอบโดยประชาชน รวมทั้งให้ใช้แนวทางนี้กับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเน้นว่าเป็นโครงการของประชาชน เสนอโดยประชาชน ทำโดยประชาชน และเพื่อประชาชน</p> <p>๖.๒ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหา ทั้งการบริหารจัดการการเผา เช่น ใช้วิธีเถือกลบ จัดตารางเวลาการเผา เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตแล้วแต่ยังให้มีการเผาระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสรุปบทเรียนเพื่อใช้ในดำเนินการครั้งต่อไป</p> <p>๖.๓ ผลการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในรัฐบาลปัจจุบัน และเน้นว่าผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สบจ.สป./ปก./สธ.</p> <p>รอง ปมท.(ส)/สน.สป./ปก.</p>
<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กระทรวงมหาดไทยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ในภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ ๕๓.๒๗ (เป้าหมายร้อยละ ๕๒) โดยสามารถเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๗ ของหน่วยงานระดับกระทรวงทั้งหมด</p>	<p>สนผ.สป.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.